



ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๑๖๐ วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒



ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากพายุโซนร้อน “โพดุล” ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ในช่วงระหว่าง วันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

อนึ่งในสัปดาห์นี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้แจ้งเตือนให้ระวังพายุดีเปรสชันที่กำลังเคลื่อนตัว จากทะเลจีนใต้และจะมีผลกระทบในหลายพื้นที่ของประเทศไทย

กองทัพอากาศ โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ กองบินต่างจังหวัด และ ผูกบินอิสระปฏิบัติการสนามชายแดน พร้อมออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”



ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx



การประชุมสรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒



พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเจริญธรรมพร หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ



พลอากาศโท น้อย ภาคเพิ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ โดยมี พลอากาศตรี เสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อำเภอลำปาง จังหวัดเพชรบุรี

รับมอบอากาศยานไร้คนขับจาก บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) และบริษัท RV Connex



พลอากาศตรี ฉัตรชัย วิริยะภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน และอวกาศ กองทัพอากาศ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการผลิตอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ โดยรับมอบอากาศยานไร้คนขับจาก บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด(TAI) และบริษัท RV Connex โดยมี นาวาอากาศเอก สุวิทย์ กุลสวัสดิ์ ผู้บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร)

พิธีมอบทุนการศึกษาสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ



พลอากาศตรี ทวีศักดิ์ ชันดิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

ทำการบินเครื่องบินแบบ F-16A/B ครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงบิน



นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ทำการบินเครื่องบินขับไล่แบบ ๑๘/ก (F-16A/B) ครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงบิน โดยมี ข้าราชการกองบิน ๑ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศอินเดีย



นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับคณะทหารอากาศอินเดีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศอินเดีย ในการเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๒ และรับฟังบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี



นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับคณะทหารอากาศอินเดีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศอินเดีย ในการเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๔๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

พ่นควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก



นาวาอากาศเอก สุวิทย์ กุลสวัสดิ์ ผู้บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) พร้อมด้วยข้าราชการ และทหารกองประจำการ ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๒๐๖ (วัฒนานคร) รมรงค์การพ่นควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกัน ไข้เลือดออกให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสง เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

กองบิน ๔๖ ต้อนรับนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้าอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมกิจการ

กองบิน ๔๖ ต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้าอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑๙๖ คน เยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๔๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก



โครงการอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องฟื้นคืนชีพคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ



กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดโครงการอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support) และการใช้ เครื่องฟื้นคืนชีพคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator :AED) ให้แก่ กำลังพลจากสำนักงาน ปลัดบัญชาทหารอากาศ กรมพลธิการทหารอากาศ และโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ทีมฮอกกี้สโมสรทหารอากาศครองแชมป์ชนะเลิศการแข่งขันฟิทีที ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย



ทีมฮอกกี้สโมสรทหารอากาศ “อินทรีสายฟ้า” ครองแชมป์ชนะเลิศการแข่งขัน ฮอกกี้ รายการ ฟิทีที ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ ได้ครองถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รุ่นทั่วไป ประเภทกลางแจ้ง ทีมชาย และจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันรายการ Bali Hockey Festival 2019 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

ข่าวบริการ

กำหนดบำเพ็ญกุศลศพ พลอากาศตรี อุทัย สนแจ้ง บิดาของ นาวาอากาศเอก ธีรพล สนแจ้ง รองเจ้ากรมขนส่ง ทหารอากาศ ณ ศาลา ๑๑ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ ตั้งแต่บัดนี้- ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘๓๐ พิธีสวดพระอภิธรรมศพ และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖๐๐ ณ เมรุ ๑